
 
 

บทสรุปผูบ้รหิาร 

 การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบคลังเอกสารดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อ        
วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์การประชุม เพ่ือสร้างคลังข้อมูลและความรู้ พัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและความรู้ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลและความรู้ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนที่สูง มี นางสมควร ใจกระจ่าง รักษาการผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาอนามัยพ้ืนที่
สูง เป็นประธานการประชุม มีบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 คน รูปแบบการประชุม ได้แก่       
การบรรยายการอภิปราย และการซักถาม มี นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากร 
 ผลการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบแนวทางในการบริหารจัดการระบบเอกสารคลังดิจิทัล 
มาตรฐานคลังดิจิทัล การบริหารจัดการเอกสารสํานักงาน และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ วิทยากรได้ให้
ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. หาความต้องการขององค์กร สิ่งที่องค์กรอยากจะดําเนินการและให้เป็นในรูปแบบไหน 
2. สํารวจ Content ขององค์กร 

  - สิ่งที่องค์กรมีอยู่แล้ว 
  - สิ่งที่องค์กรต้องการเพ่ิม 

3. เลือก Content ที่ต้องการ จากน้ันนํามาวิเคราะห์หมวดหมู่ จําแนกรูปแบบของงาน 
4. กําหนดฟิลด์ (Field) ของตนเองตามความต้องการขององค์กร 
5. การจัดการข้อมูลภายในให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  - ช่ือไฟล์ : แนะนําให้ต้ังเป็นภาษาอังกฤษ  
  - การจัด Font : ต้องตามมาตรฐานของราชการไทย ไม่ละเมิดสิทธ์ิ 
  - การ Save แบบฝัง Font : เพ่ือให้คงรูปแบบเดิมไม่ให้เกิดปัญหาในการอ่านไฟล์ 

6. กําหนดการใช้ STYLE ในการสร้างเอกสาร 
7. อบรมมาตรฐาน เอกสาร Microsoft Office (Word ,Excel ,Power Point) 
8. รวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลที่ต้องการที่จะนําเข้าสู่ระบบตามรูปแบบที่กําหนดไว้ 
9. สร้างโปรแกรมโดยเลือก Soft were ที่ตรงกับ Content ของงาน 
10. นําข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยนําเข้าสู่ระบบปิดก่อน 
11. คัดกรองข้อมูลจากระบบปิด เพ่ือนําไปเข้าสู่ระบบเปิดโดยไม่ละเมิดลิทธิทางกฎหมาย และพรบ. 
12. นําเข้าสู่ระบบเปิด 
13. ดูแลระบบ 
14. ดูแลข้อมูล 
ในการนี้ ศูนย์ ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือศูนย์ ฯ จะสามารถจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนที่สูง 20 จังหวัด และสามารถ
เป็นคลังข้อมูลความรู้ และเผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่าย รวมถึงประชาชนที่สนใจ  

 



 
 

 จากการประเมินผลการประชุม พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจต่อรูปแบบการประชุมฯ ในภาพรวมอยู่ระดับ
มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 86.7 ซึ่งบรรยากาศในการประชุมเป็นไปได้ด้วยดี ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ข้อดี/คําช่ืนชมท่ีมีต่อการประชุมครั้งน้ี 
- วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ สามารถถ่ายทอดได้เข้าใจในประเด็นที่นําเสนอ 

  - ได้รับเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้ 
  - วิทยากรมีองค์ความรู้ และประสบการณ์เช่ียวชาญ 

2. ข้อที่ควรปรับปรุง/เพ่ิมเติมในการประชุมคร้ังน้ี 
  - ยังขาดการฝึกปฏิบัติ หากมีการสอนปฏิบัติด้วย จะได้รับความรู้เต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการ
จัดการระบบ DATA ต่างๆ 

- ควรใหม้ีการประชุมต่อยอดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


